

'eisa'พานักศึกษาลงพื้นที่ 'ซูบชีวา'ผ้าทอบ้านหนองสิงโลดแล่น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โครงการที่สนับสนุนกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาแฟชั่น) และหลักสูตร DBTM คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้า "ร้อยลายดี" บ้านหนองสิง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนที่มีรากฐานแข็งแรงพร้อมพัฒนาอยู่เสมอ ผ้าทอบ้านหนองสิงเป็นผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนไทยเชื้อสายมอญซึ่งลูกหลานชาวมอญบ้านหนองสิงได้สืบทอดภูมิปัญญาการทอเอาไว้ ตั้งแต่การปลูกฝ้าย การปั่นฝ้าย การทอผ้า การตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มตามเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มาจนถึงวันนี้

แม้หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่กระแสการใช้ผ้าขาวม้ากลับได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งหากได้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาเข้ามาช่วยยกระดับผ้าขาวม้าให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้มากขึ้น จากการออกแบบผลงานที่มีความทันสมัย และเข้าใจบริบทของกลุ่มลูกค้า ก็จะช่วยสืบต่ออัตลักษณ์ภูมิปัญญาในชุมชนได้อย่างดี

สิ่งสำคัญคือเป็นการสร้างประสบการณ์การทำงานจริงให้กับนักศึกษา ในการทำงานร่วมกับชุมชนจากโจทย์ที่ท้าทาย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ต่างๆ มากมายกลับไปพัฒนาตนเองได้ในอนาคต และถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาด้านการออกแบบผ้าขาวม้าของชุมชน ที่สร้างความหลากหลายพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมถึงฟื้นฟูและศึกษาเพื่อดำเนินงานอนุรักษ์สืบสานผ้าทอมือพื้นเมืองให้ยั่งยืนสู่คนรุ่นหลัง

การทำงานของนักศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชน ในด้านของสถาบันการศึกษา ผศ.ศิริพันธ์ ใจเที่ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้แก่ชุมชนบ้านหนองสิง กล่าวว่า วันนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ที่บ้านหนองสิง เพื่อนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวิชาการออกแบบแฟชั่นเพื่อชุมชนมาเก็บข้อมูลและรับโจทย์จากผู้นำกลุ่มทอผ้าจาก "ป้าแหว" นางนิตยา ใจโต ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองสิง ผู้ผลิตผ้าไทยภายใต้ชื่อแบรนด์ "ร้อยลายดี" ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากไทยเบฟ โดยโครงการ eisa อย่างต่อเนื่อง การที่นักศึกษาได้มาลงพื้นที่ในชุมชน ถือเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมาก และหลายคนพบว่าเขาสามารถออกแบบได้ตรงกับความต้องการของชุมชนมากขึ้น และได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ของจริง

"นอกจากนี้ ทางชุมชนก็มีความคาดหวังว่าน้องๆ จะมาช่วยพัฒนาสินค้าต่อยอดให้มีรายได้มากขึ้น แนวการออกแบบทางคณะก็มีแนวโน้มให้อยู่ในชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชุมชน เรามีความคาดหวังว่าแบบที่นักศึกษาได้คิดขึ้นมาหลังจากได้ลงพื้นที่ ทางกลุ่มทอผ้าจะสามารถนำแบบไปต่อยอดตัดเย็บออกมาเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ" ผศ.ศิริพันธ์กล่าว

ที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ 2 นักศึกษา มธ. ต่างคณะที่ได้ลงพื้นที่ที่บ้านหนองสิง ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจการตลาดและการออกแบบการตัดเย็บจากผ้าขาวม้าให้กับชุมชนฯ

คนแรก กฤตณัฐ ว่องนัยรัตน์ หรือปิ่นปิ่น นักศึกษาหลักสูตร DBTM (Design, Business & Technology Management) คณะ



ผลงานการออกแบบชุดของน้องๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์



นิตยา ใจโต

กฤตณัฐ ว่องนัยรัตน์

ปิ่นปิ่น สูงข

VARIETY

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ผู้ที่จะมาช่วยพัฒนาในส่วนของการตลาดได้บอกความรู้ลึกในการลงพื้นที่บ้านหนองสิงว่า ได้มาร่วมกิจกรรมของ eisa มาดูในส่วนวางแผนการตลาดผ้าของป้าแหวและแบรนด์ "ร้อยลายดี" จากการที่ได้พูดคุยก็ทราบว่า กลุ่มลูกค้าเดิมของป้าแหว จะอยู่ในวัยกลางคน 40-60 ปี ปัญหาที่พบคือความผูกพันของสินค้ายังมีไม่มาก ด้วยเหตุผลเรื่องของราคา และคุณภาพที่สูง เป้าหมายที่จะช่วยป้าแหวได้คือ การขายแบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องทำแบบต่อเนื่อง และการดีไซน์ผ้าต้องออกแบบให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น มีความโอเอติก ที่เป็นจุดเด่นของผ้า "ร้อยลายดี" ซึ่งมองว่าหากทำได้ ตัวสินค้าแนวนี้จะได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยแน่นอน เพราะสะท้อนความเป็นไทยได้ดี และคิดว่าน่าจะลองไปทำตลาดที่มีต่างชาติเยอะๆ เช่น พัทยา หัวหิน

"ด้านการวางแผนการตลาดผมคิดวางแผนไว้ว่า จะเพิ่ม Range ของลูกค้าในกลุ่ม First Jobber หรือคนอายุประมาณ 25 ปีขึ้นไป ทำให้ต้องปรับปรุงดีไซน์ของโปรดักต์ให้ทันสมัยตามเทรนด์มากขึ้นครับ ความคาดหวังของผมอยากให้โปรดักต์ของป้าแหวเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในชุมชน เป็นเครื่องหมายการค้าที่โดดเด่น โครงการนี้ผมคิดว่าได้รับอย่างแรกเลยคือประสบการณ์ จากเดิมเรียนหนังสือทำงานในมหาวิทยาลัยตลอดเวลาไม่เคยได้ลงพื้นที่จริง แต่การลงพื้นที่ได้ศึกษาการค้าขายจริงๆ ได้เห็นจุดบกพร่องของชุมชนว่าอยู่ตรงไหน แล้วเราจะเข้าไปช่วยแก้ไขให้ดีขึ้น พัฒนာขึ้น ชุมชนมีรายได้มากขึ้น อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำมอบให้กับชุมชนครับ" ปิ่นปิ่นกล่าว



ชุมชนช่วยกันเลือกแบบที่นักศึกษาออกแบบ



การออกแบบแนววัยรุ่น



น้องๆ จับต้องชิ้นงานของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิงก่อนวางแผนออกแบบ



นักศึกษาพูดคุยกับแม่ๆ ในกลุ่มทอผ้าเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

อีกด้านของนักศึกษาต่างคณะ นายปณิธาน ลุงภข หรือแพท นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบศิลปกรรม มอ. ได้พูดถึงความรู้สึกถึงแผนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ รวมถึงเรียนรู้การทอผ้า ได้พูดคุยกับคนทอผ้า คนตัดเย็บหรือคนที่เป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง ปัญหาที่ทางเราจะเข้ามาช่วยแก้ไขพัฒนาคือการออกแบบตัดเย็บ ซึ่งได้เรียนรู้ว่าป้าแต่้วมีความคิดที่อยากจะช่วยป้าๆ คนอื่นๆ ให้มีรายได้มากขึ้น และเห็นว่าผลงานผ้าทอของป้าแต่้วยังได้ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นการเล่าเรื่องราวผ่านทางผ้า ผ่านทางชิ้นงานที่ทอออกมาขาย สินค้าที่กลุ่มทำ ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าที่สวมใส่แต่ยังมีทั้งของแต่งบ้านด้วย

“ป้าแต่้วได้บอกกับผมว่า อยากได้ลูกค้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งพวกผมก็จะออกแบบชุดเสื้อผ้าที่ลวดลาย เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใหม่ ผมก็แนะนำกับป้าแต่้วให้ตามเทรนด์ของวัยรุ่นดูว่า วันนี่วัยรุ่นเขาใส่อะไรกัน มีอะไรฮิตไปไหนมาไหน ที่สำคัญจะต้องตามตลาดวัยรุ่นให้ทัน” น้องแพทเล่า สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้แพทบอกว่า ตั้งเป้าอยากทำให้ชุมชนมีรายได้ที่ดีขึ้น มีการอุปถัมภ์การออกแบบให้เข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้น และส่วนตัวได้ประโยชน์คือ ได้ฟังเสียงของคนอื่นที่ไกลตัวเรา สิ่งนี้ทำให้เราได้รับรู้ว่าในชุมชนยังมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา จากคนรุ่นใหม่ คนที่พร้อมที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ กับพวกเขา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา “ป้าแต่้ว” และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อดูผลงานการออกแบบสินค้า

และผลงานการวางแผนธุรกิจด้านการตลาดของน้องๆ ซึ่งน้องๆ ได้นำเสนอผลงานหลังจากลงพื้นที่รับโจทย์ โดยป้าแต่้วเมื่อได้เห็นผลงานของน้องๆ แล้วหลังดูงาน “ป้าแต่้ว” กล่าวชื่นชมผลงานน้องๆ โดยบอกว่า พวกเราตื่นตาตื่นใจกับการออกแบบเป็นร้อยๆ ชิ้น รู้สึกเกินความคาดหวัง เห็นผลงานการออกแบบที่ทันสมัย คิดว่าน่าจะทำให้สามารถเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นได้ดี ถูกใจผลงานของน้องๆ เป็นร้อยๆ ชุด ไม่คิดเลยว่าผ้าของเราจะออกแบบมาได้สวยขนาดนี้ ได้เลือกชุดที่จะนำไปตัดเย็บและขายได้จริง เพราะพาช่างตัดเย็บมาดูงานด้วย ซึ่งช่างก็บอกว่าชุดแบบนี้เหมาะสมกับกลุ่มไหน ขายได้จริงไหม

“รู้สึกเป็นเกียรติมากที่นักศึกษาช่วยออกแบบชุดให้ดูทันสมัยเป็นวัยรุ่นมากขึ้น การตลาดก็จะได้เพิ่มมากขึ้น ท้ายนี้ป้าแต่้วก็ขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟ โครงการ eisa ที่ให้น้องๆ มาช่วยออกแบบชุดต่างๆ รวมถึงน้องๆ คณะสถาปัตย์ที่มาช่วยวางแผนธุรกิจการตลาดร่วมกัน ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะ” ป้าแต่้วกล่าว

โดยทั่วไปแล้วกระบวนการในการทำผ้าทอมือในแต่ละพื้นที่ที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่ทำให้ผ้าทอมือในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างออกไป นอกจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันแล้วก็คือลวดลายและเทคนิคการทอผ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีรากฐานมาจากวิถีทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ความเชื่อของกลุ่มชนนั้นๆ รวมไปถึงแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม จินตนาการของผู้ทอ ทำให้ผ้าทอแต่ละผืนมีความแตกต่างและสามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน.

ทปอ.เข้มสอบA-Levelวันสุดท้าย คั่นอุปกรณ์ยิบ-ไล่เค้น'เด็กทujurิต'

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดให้มีการสอบ A-Level ในวันที่ 18-20 มีนาคม เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือที่แควส 2566 ในรอบ 2 โควต้า รอบ 3 แอดมิชชั่นส์ และรอบ 4 รับตรง พบมีผู้ทujurิตการสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 1 จำนวน 1 ราย สอบวันที่ 19 มีนาคม ที่สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ ผู้ทujurิตรายนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง หรือเด็กซี้ด แอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ โดยใส่ไว้ในชุดชั้นใน และได้มีการถ่ายรูปข้อสอบ ซึ่งกรรมการคุมสอบรู้สึกผิดสังเกตจึงควบคุมตัว โดยได้มีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีและอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุกับผู้ทำการทujurิตนั้น

รศ.ชาติ เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือที่แควส 2566 กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคมนี้เป็นการสอบ A-Level วันสุดท้าย เบื้องต้นยังไม่พบผู้ทujurิตเพิ่มเติม โดยช่วงเช้า เป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) และวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่วนช่วงบ่าย จะเป็นการสอบวิชาด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลีและภาษาสเปน

"มีการปรับการคุมสอบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยก่อนเข้าห้องสอบมีการตรวจเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบ ห้ามเข้าห้องนำระหว่าง การสอบหรือใกล้จะหมดเวลาสอบ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น และหลังจากสอบเสร็จแล้วก่อนออกจากห้องสอบจะมีการตรวจร่างกาย เพื่อดูว่ามีอุปกรณ์ใดติดอยู่หรือไม่" ผู้ช่วยอธิการบดีฯกล่าว

รศ.ชาติกล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการ

สอบสวน กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ทำการทujurิตการสอบ โดยแอบนำโทรศัพท์มือถือซุกซุกชั้นในเข้าห้องสอบ และทำการถ่ายรูปข้อสอบนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ เบื้องต้นพบว่าผู้ทำการทujurิต มีชื่อ นามสกุล ตรงตามบัตรประชาชนจริง แต่ไม่มีชื่อในระบบที่แควสของปีที่ผ่านมา โดยนักศึกษารายดังกล่าว ยังไม่บอกความจริงว่าศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยใด หากได้ข้อมูลทาง ทปอ.จะต้องแจ้งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อรับทราบ และดำเนินการต่อไป

รศ.ชาติกล่าวว่า ส่วนภาพข้อสอบที่นักศึกษาได้ถ่ายนั้น จากการตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า ยังไม่มีการส่งออก แต่อยู่ระหว่างดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้มีการลบประวัติการส่งออกไปให้ใครหรือไม่ เพื่อเชื่อมโยงว่าเป็นการทujurิตเป็นกระบวนการ เพื่อนำไปให้นักเรียนรายใด หรือทujurิตเพื่อนำข้อสอบออกไปให้ตัวเตอร์ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้โทษของการทujurิต ผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รับการประกาศผลคะแนนสอบในทุกวิชา และจะถูกตัดสิทธิ์สอบเป็นเวลา 2 ปี คือการสอบในปีการศึกษา 2567-2568 รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสอบ A-Level มีผู้สมัครสอบ 181,722 คน จากผู้ลงทะเบียนในระบบที่แควสทั้งหมด 284,662 คน แบ่งเป็นวิชาต่างๆ ดังนี้ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 139,747 คน, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 96,253 คน, วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 60,166 คน, ฟิสิกส์ 101,175 คน, เคมี 95,941 คน, ชีววิทยา 94,064 คน, สังคมศึกษา 153,022 คน, ภาษาไทย 156,131 คน, ภาษาอังกฤษ 173,780 คน, ภาษาฝรั่งเศส 2,771 คน, ภาษาเยอรมัน 951 คน, ภาษาญี่ปุ่น 4,326 คน, ภาษาเกาหลี 4,510 คน, ภาษาจีน 9,068 คน, ภาษาบาลี 977 คน และภาษาสเปน 772 คน

รศ.ดร.ภุรี พวงค์เจริญ

คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ.

คุณ
ตามข่าว



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประกาศแต่งตั้งเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ครั้งที่ 12/2565 เสร็จสิ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสิงห์แดง รุ่นที่ 56

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม



อันดับ 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

M.Phil. in Politics, University of Cambridge, United Kingdom

Ph.D. in Politics and International Studies, University of Cambridge, United Kingdom

เป็นนักศึกษาทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์, มูลนิธิอานันทมหิดล และ Hosei International Fund (HIF), Hosei University, Japan

ประสบการณ์ทำงาน เป็น

อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (การเงิน บัญชี และครุภัณฑ์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และขึ้นเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 มกราคม 2566 ขึ้นเป็น คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกหนึ่งผู้บริหารคนรุ่นใหม่ของรั้ว มธ.

ทปอ.เข้มสอบA-Levelวันสุดท้าย คนอุปการณียิบ-ไล่เค้น'เด็กทุจจริต'

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดให้มีการสอบ A-Level ในวันที่ 18-20 มีนาคม เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือที่แควส 2566 ในรอบ 2 โควต้า รอบ 3 แอตมิสชันส์ และรอบ 4 รับตรง พบมีผู้ทุจริตการสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 1 จำนวน 1 ราย สอบวันที่ 19 มีนาคม ที่สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ ผู้ทุจริตรายนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง หรือเด็กซัด แอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ โดยใส่ไว้ในชุดชั้นใน และได้มีการถ่ายรูปข้อสอบ ซึ่งกรรมการคุมสอบรู้สึกผิดสังเกตจึงควบคุมตัว โดยได้มีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีและอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุกับผู้ทำการทุจริตนั้น

รศ.ชวลี เจริญลาภานพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือที่แควส 2566 กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคมนี้เป็นการสอบ A-Level วันสุดท้าย เบื้องต้นยังไม่พบผู้ทุจริตเพิ่มเติม โดยช่วงเช้า เป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) และวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่วนช่วงบ่าย จะเป็นการสอบวิชาด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลีและภาษาสเปน

"มีการรับการคุมสอบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยก่อนเข้าห้องสอบมีการตรวจเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบ ห้ามเข้าห้องนำระหว่าง การสอบหรือใกล้จะหมดเวลาสอบ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น และหลังจากสอบเสร็จแล้วก่อนออกจากห้องสอบจะมีการตรวจร่างกาย เพื่อดูว่ามีอุปกรณ์ใดติดอยู่หรือไม่" ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าว

รศ.ชวลีกล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการ

สอบสวน กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ทำการทุจริตการสอบ โดยแอบนำโทรศัพท์มือถือซุกซุดชั้นในเข้าห้องสอบ และทำการถ่ายรูปข้อสอบนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการเบื้องต้นพบว่าผู้ทำการทุจริต มีชื่อ นามสกุล ตรงตามบัตรประชาชนจริง แต่ไม่มีชื่อในระบบที่แควสของปีที่ผ่านมา โดยนักศึกษารายดังกล่าว ยังไม่บอกความจริงว่าศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยใด หากได้ข้อมูลทาง ทปอ.จะต้องแจ้งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อรับทราบ และดำเนินการต่อไป

รศ.ชวลีกล่าวว่า ส่วนภาพข้อสอบที่นักศึกษาได้ถ่ายนั้น จากการตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า ยังไม่มีการส่งออก แต่อยู่ระหว่างดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้มีการลบประวัติการส่งออกไปให้ใครหรือไม่ เพื่อเชื่อมโยงว่าเป็นการทุจริตเป็นกระบวนการเพื่อนำไปให้นักเรียนรายใด หรือทุจริตเพื่อนำข้อสอบออกไปให้ตัวเตอร์ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้ โทษของการทุจริต ผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รับการประกาศผลคะแนนสอบในทุกราย และจะถูกตัดสิทธิ์สอบเป็นเวลา 2 ปี คือการสอบในปีการศึกษา 2567-2568 รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสอบ A-Level มีผู้สมัครสอบ 181,722 คน จากผู้ลงทะเบียนในระบบที่แควสทั้งหมด 284,662 คน แบ่งเป็นวิชาต่างๆ ดังนี้ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 139,747 คน, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 96,253 คน, วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 60,166 คน, ฟิสิกส์ 101,175 คน, เคมี 95,941 คน, ชีววิทยา 94,064 คน, สังคมศึกษา 153,022 คน, ภาษาไทย 156,131 คน, ภาษาอังกฤษ 173,780 คน, ภาษาฝรั่งเศส 2,771 คน, ภาษาเยอรมัน 951 คน, ภาษาญี่ปุ่น 4,326 คน, ภาษาเกาหลี 4,510 คน, ภาษาจีน 9,068 คน, ภาษาบาลี 977 คน และภาษาสเปน 772 คน